

ผลประชุม สปก.ศบค.

ประจำวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

.....

๑. ด้วย สปก.ศบค. ได้จัดการประชุมประจำวันของ สปก.ศบค. ในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ. อนุพงษ์ นาควาณิช เลขธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๒. ผลการประชุม

ลำดับ	ประเด็นการประสานงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.	<p>ให้ โฆษก ศบค. นำเสนอ ดังนี้</p> <p>๑) ยกตัวอย่างกรณีการติดเชื้อจากคนที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงสูง อาทิ โรงงาน ตลาด หรือในสถานกักตัวไปสู่มุบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นในการระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา และการนำข้อมูลออกมาเป็นตัวอย่างนี้ มิได้เป็นการตำหนิผู้ที่ติดเชื้อ แต่เป็นการนำเสนอเชิงวิชาการเพื่ออธิบายให้ประชาชนทราบข้อมูล</p> <p>๒) ชี้แจงมาตรการผ่อนคลายนระยะต่อไปโดยสังเขป โดยเฉพาะในด้านระยะเวลาการกักกัน โดยให้ประสานข้อมูลกับกรมควบคุมโรค โดยถี่ถ้วน เพื่อทำอินโฟกราฟิกสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยให้อธิบายว่ามาตรการผ่อนคลายนั้นต้องควบคู่กับการเฝ้าระวัง เน้นย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้เมื่อมีการผ่อนคลายนระยะต่อไป</p> <p>๓) ภาพ <u>มาตรการ/กลยุทธ์</u> ในภาพรวมของสังคม ให้ฝ่ายปกครอง ชุมชน/อำเภอ นำไปใช้ได้เพื่อเป็นแนวทางการวางแผน</p>	โฆษก ศบค./ ทีม SC	
๒	<p>ให้ สธ. พิจารณาเรื่องการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดที่มีอาณาเขตติดแนวชายแดนเมียนมา อาทิ จ.ตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอน และขอให้ มท. กำชับให้ กกก. โรคติดต่อจังหวัดพิจารณาแจกจ่ายไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสคนจำนวนมากในบริเวณชายแดนและด่านชายแดนเป็นลำดับแรก รวมถึงให้ โฆษก ศบค. นำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่จะมีการให้วัคซีนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานชายแดน/อยู่หน้างานที่อาจสัมผัสผู้ติดเชื้อ</p>	สปก.สธ./ ศบค.มท./ โฆษก ศบค.	
๓.	<p>แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ให้ มท. และกรมอนามัยเร่งรัดตรวจสถานประกอบการ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแนว</p>	ศบค.มท./ สปก.สธ. (กรม	

	<p>ทางการใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้เข้าใช้บริการ และให้โฆษก ศบค. นำเสนอให้ประชาชนทราบด้วย</p> <p>๒) ให้กรมอนามัยพิจารณาใช้มาตรการเชิงบวก เช่น การจัดทำป้ายประกาศให้แก่สถานประกอบการที่มีระดับการประเมินดีเยี่ยม เพื่อให้มีผลต่อการเลือกเข้าใช้บริการของประชาชนและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพของมาตรการสาธารณสุขระหว่างสถานประกอบการต่าง ๆ</p> <p>๓) ให้ มท. ประสานไปยังจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เร่งดำเนินการให้ผู้ประกอบการใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค</p> <p>๔) ให้ สธ. เน้นย้ำเป็นการภายในให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก</p>	<p>อนามัย)/ โฆษก ศบค.</p> <p>ศปก.สธ. (กรมอนามัย)</p> <p>ศบค.มท. (จังหวัด/ สสจ.)</p> <p>ศปก.สธ.</p>	
๔.	<p>๑) ให้ กพท. แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตทำการบิน/การขอเปลี่ยนลำ (Transfer) ให้สายการบินรับทราบเพื่อความชัดเจน</p> <p>๒) ให้ สธ. กศก. และ สตม. เพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติ (SOP) กรณีผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรมีการเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง ให้ดำเนินพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ จุดตรวจคนเข้าเมืองของจุดหมายปลายทาง (Last Port of Entry) เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการแพร่ระบาด และให้ประสานการปฏิบัติด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรอง/การกำหนดสถานที่กักตัวประเภท ASQ และ ALQ ในเอกสาร ตม.๘ ให้สอดคล้องกัน</p> <p>๓) ให้ กพท. เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ และประสานเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตาม SOP ข้างต้น</p>	<p>กพท.</p> <p>ศปก.สธ.(คร.)</p> <p>กศก.</p> <p>สตม.</p> <p>กต.</p> <p>ทอท.</p>	
๕.	<p>กรณีการจัดกลุ่มอาชีพการให้บริการที่มีความเสี่ยงของ จ.สมุทรสาคร เป็นตัวอย่างที่ดี จึงขอเสนอให้คณะกรรมการวัคซีนใช้เป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณาในการจัดสรรวัคซีนในจังหวัดอื่นๆ ให้กับประชาชนด้วย</p>	<p>ศปก.สธ.</p>	
๖.	<p>ให้ จ.สมุทรสาคร ทารือกับ ศบค.มท. เรื่องที่ผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่ขอเปิดบริการ ตั้งแต่ ๕ เม.ย. ๖๔ ด้วยความรอบคอบและถี่ถ้วน และขอให้ สธ. เน้นย้ำให้ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดกลางกุ้งใช้แพลตฟอร์ม Thai Stop Covid ด้วย</p>	<p>ศปก.สธ. (สสจ. สมุทรสาคร) ศบค.มท.</p>	

๗.	การทดลองระบบการกระจายวัคซีนไปใน ๕๒ จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่ม อสม. กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และ จนท. ที่มีความเสี่ยงขอให้ สธ. ประสานกับ กกก.ควบคุมโรคจังหวัดพิจารณาให้ในกลุ่ม จนท. ที่มีความเสี่ยงด้วย ซึ่งในกรณีนี้ จ.สตูล และจ.ราชบุรี ได้ขอให้มีการแจกจ่ายวัคซีน เนื่องจากมีด่านชายแดนที่มีคนเข้า – ออก จำนวนมากด้วยเช่นกัน	ศปก.สธ.	
----	--	---------	--

ศปก.ศบค.

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔



Thai 
STOP 
COVID+



<https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th>

Thai Stop COVID Plus (TSC+) แพลตฟอร์มสนับสนุนสังคมไทย ผู้ประกอบการมั่นใจ ประชาไทยปลอดภัยโควิด